



'สมคิด' ถกลงทุน 5G 'ดีแทค'อาจถอย >15

'สมคิด' ถกลงทุน 5G วงในซี'ดีแทค'อาจถอย

เผยหลังมีสัญญาณจาก “เทเลนอร์กรุ๊ป” รอประมูลคลื่น 3500 เมกะเฮิร์ตซ์ เผยคลื่นที่นำมาประมูล 5G ยังไม่สำคัญเท่าระบบ 4G ขณะที่ยังมีอีก 4 ค่ายส่งสัญญาณร่วมวางจับตา 27 ม.ค. “สมคิด” ถกจับเคลื่อน 5G กับ กสทช.

กำลังกลายเป็นคำถามว่า ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งเป็นวันที่ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ให้ผู้ที่รับเอกสารประมูล 5G มา ยืนยันแสดงความจำนงเพื่อเข้าประมูล

มีหลายคนตั้งคำถามว่า บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด หรือ DTN ในเครือดีแทคจะรับเอกสารประมูล 5G หรือไม่ เพราะทั้ง เอไอเอส, กลุ่มทรู, ทีโอที และแคท ได้ส่งสัญญาณกันหมดแล้วว่า



▲ สมคิด จาตุศรีพิทักษ์

จะร่วมประมูล

แต่สำหรับ “ดีแทค” ในขณะนี้ต้องวัดใจผู้ถือหุ้น คือ เทเลนอร์กรุ๊ป หลังปลดฟ้าผ่านางอเล็กซานดรา ไรซ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของดีแทค โดยแต่งตั้งนายชาวิธ เมห์โรทรา มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป

แหล่งข่าวในวงการโทรคมนาคม เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า มีความเป็นไปได้ที่ ดีแทค อาจจะไม่ร่วมประมูลระบบ 5G ที่ กสทช. เปิดประมูลด้วยกัน 4 คลื่นความถี่อันได้แก่ คลื่นความถี่ 700 เมกะเฮิร์ตซ์ 1800 เมกะเฮิร์ตซ์ 2600 เมกะเฮิร์ตซ์ และ 26 กิกะเฮิร์ตซ์ ไม่เหมาะสมสำหรับให้บริการ 5G

“ถ้าเปรียบเทียบระหว่างระบบ 4G กับ 5G ระบบ 4G ทางดีแทค มีความสนใจมากกว่าเพราะจำนวนคลื่นมีประสิทธิภาพให้บริการดีกว่าระบบ 5G”

แหล่งข่าวยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า เชื่อว่า “ดีแทค” คงไม่ถอนการลงทุนในประเทศไทย ทั้งผลประโยชน์การรายได้ และกำไรสุทธิ ยังไปได้ดี แม้จำนวนตัวเลขผู้ใช้บริการลดลงมา นอกจากนี้แล้ว “ดีแทค” ยังจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นอีกด้วย

นอกจากนี้ในวันที่ 27 มกราคม 2563 นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี จะเข้าประชุมถึงแนวทางการจับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย 5G ร่วมกับสำนักงาน กสทช. เนื่องจากที่ผ่านมาแนวทางการจับเคลื่อน 5G ของประเทศยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควร อาทิ การลงทุน และการต่อยอดการใช้งาน

ขณะที่นายสมชัย เลิศสุทธีวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร ของ เอไอเอส กล่าวว่า ไม่สามารถเปิดเผยได้ในขณะนี้ว่า เอไอเอส จะประมูลระบบ 5G ในย่านความถี่ใดล่าสุด เอไอเอส ร่วมกับ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เอสซีจี และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมทดลองทดสอบการใช้งานจริง 5G ในภาคอุตสาหกรรมได้สำเร็จ ซึ่งได้ร่วมคิดค้นและพัฒนาโซลูชันในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตด้วย 5G ทดลองทดสอบในสภาพแวดล้อมจริง บนคลื่นความถี่ 2.6 กิกะเฮิร์ตซ์ ภายใต้การสนับสนุนของ กสทช. เป็นครั้งแรกที่เราจะได้เห็น Use Case จริงที่สามารถนำไปต่อยอดใช้งานได้จริงในอนาคต ผ่านการสาธิตการบังคับรถยกของ Forklift ขับเคลื่อนระยะไกล จากกรุงเทพฯ - สระบุรี เป็นครั้งแรกของภาคอุตสาหกรรมของไทยอีกด้วย ■

Q ปีนเพราะเป้าหมายของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ต้องการเปิดบริการระบบ 5G เป็นรายแรกในอาเซียน

นั่นจึงเป็นที่มาที่สำนักงาน กสทช.เปิดประมูลระบบ 5G บน 4 คลื่นความถี่ อันได้แก่ ย่านความถี่ 700 MHz 1800 MHz 2600 MHz และ 26 GHz โดยเปิดประมูลในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563

5 รายสนใจ

แม้ตอนนี้มีเอกชน 5 ราย อันได้แก่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน), บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน), บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด, บริษัท ทรู มูฟเอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด และ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ท จำกัด มารับเอกสารประมูล 5G ไปแล้ว

แต่ทว่าในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ทั้ง 5 รายจะยื่นแสดงความจำนงประมูล 5G หรือไม่ โดยเฉพาะดีแทค เพราะคลื่น 5G ที่นำออกมาประมูลไม่จำเป็นเหมือนระบบ 4G เนื่องจากคลื่นความถี่ 3500 MHz เป็นคลื่นที่ดีแทค ให้ความสนใจมากกว่า

เปิดรายแรกในอาเซียน

ไม่เพียงเท่านั้น กสทช.วางโรดแมป ประมูลคลื่นความถี่ 5G เอาไว้แล้ว แต่อีกด้านหนึ่งสำนักงาน กสทช.ต้องการให้อุตสาหกรรมการโลจิสติกส์ในประเทศไทยเปิดให้

ทอท.รุก 5G

ปักธงสุวรรณภูมิ

รายแรกอาเซียน



บริการ 5G จึงได้จับมือกับ บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการศึกษาและการให้บริการผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมในระบบ 5G

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงานในครั้งนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกในการให้บริการผู้โดยสารและประชาชนภายในสนามบิน โดยสำนักงาน กสทช. และ ทอท. จะมีคณะทำงานร่วมกันเพื่อ

พิจารณาว่ามีบริการใดในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิที่ต้องใช้ระบบ 5G ซึ่งตามแผนของสำนักงาน กสทช. จะมีการจัดประมูลคลื่นความถี่ทั้งหมด 4 ย่าน ได้แก่ ย่านความถี่ 700 MHz 1800 MHz 2600 MHz และ 26 GHz ในวันที่

5G จุดเปลี่ยนครั้งสำคัญ

ว่ากันว่าเมื่อระบบ 5G เปิดให้บริการจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเพราะมีความเร็วประมาณ 1 Gbps หรือมากกว่า 4G ถึง 100 เท่า รองรับการเชื่อมต่อข้อมูลมากกว่า 1 ล้านอุปกรณ์ต่อตารางกิโลเมตร รับส่งข้อมูลแบบ Real Time นำ AR/VR มาใช้ในการสร้างรายได้เพิ่ม

ขณะที่ภาคการเงินสามารถวิเคราะห์ข้อมูล และนำเอไอ เพื่อเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน บริการทางการเงิน Micropayment บริการสาธารณสุขได้อีกด้วย โดยในปี 2578 ระบบ 5G สร้างมูลค่าเพิ่ม 2.3 ล้านล้านบาท

ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 คาดว่า จะออกใบอนุญาตได้ปลายเดือน กุมภาพันธ์ 2563 โดยผู้รับใบอนุญาตสามารถเริ่มติดตั้งโครงข่ายได้ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563

“การทดลอง 5G ครั้งนี้

จะเริ่มในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ก่อนขยายไปยังท่าอากาศยานแห่งอื่น ถือเป็นความร่วมมือข้ามอุตสาหกรรมระหว่างบริการโทรคมนาคม และอุตสาหกรรมการบินในการเชื่อมต่อกับภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก จะทำให้ประเทศไทย เป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่เปิดให้บริการก่อนประเทศญี่ปุ่น” นั่นคือคำให้สัมภาษณ์ของนายฐากร ดัชนีสิทธิ์ เลขาธิการสำนักงาน กสทช.

บุกพื้นที่ อีอีซี

นอกจากนี้สำนักงาน กสทช.ได้ประเมินว่าหากการประมูล 5G เป็นไปตามแผน คาดว่าเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2563 จะสามารถเปิดให้บริการ 5G ได้ในพื้นที่ EEC ย่านใจกลางเมือง ซึ่งการเปิดให้บริการดังกล่าวจะใกล้เคียงกับการเปิดบริการ 5G ของประเทศญี่ปุ่นที่มีกำหนดเปิดให้บริการในช่วงการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในเดือน กรกฎาคม 2563 อีกด้วย ■

เรียงคนมาเป็นข่าว



สเปเชียล

●...ขอแสดงความเสียใจและอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัว “ชิตชอบ” กับการสูญเสียเสาหลัก จากไปอย่างไม่มีความกลับของ “พ่อชัย ชิตชอบ” ถึงแก่อนิจกรรมลงอย่างสงบที่บ้านพักใน จ.บุรีรัมย์ ด้วยวัย 92 ปี เมื่อเช้าตรู่วันที่ 24 มกราคม

“ปู่ชัยหรือลุงชัย” บ้านเกิดเดิมเป็นชาวลูกรินทร์ ก่อนย้ายปักหลักถาวรที่ จ.บุรีรัมย์ สมรสกับ นางละออ ชิตชอบ มีบุตร-ธิดาด้วยกัน 5 คน คือ เนวิน ชิตชอบ ประธานบริหารสโมสรฟุตบอลทีมบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ศักดิ์สยาม ชิตชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และเลขาธิการพรรคภูมิใจไทย



ชัย ชิตชอบ

ประวัติทางการเมืองของ ชัย ชิตชอบ มีมากมายเหลือจะกล่าว ปัจจุบันเป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทย เป็น ส.ส.ตลอดกาลของบุรีรัมย์ อดีตเคยดำรงตำแหน่งทางการเมืองส่วนใหญ่อยู่ในชื่อ “นิติบัญญัติ” เช่นอดีตสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ อดีตประธานรัฐสภา อดีตประธานสภาผู้แทนราษฎร จบปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรี สาขาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัย

ธรรมาธิราช และศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เนวิน ชิตชอบ ประธานสโมสรบุรีรัมย์ฯ ลูกชาย “ปู่ชัย” โพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊ก ระบุว่า “ครอบครัวชิตชอบ ขอเรียนให้ทราบว่า นายชัย ชิตชอบ อดีตประธานรัฐสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ถึงแก่อนิจกรรม ที่บ้านพักจังหวัดบุรีรัมย์ ครอบครัวชิตชอบจะแจ้งกำหนดการพิธีสวดพระอภิธรรม ให้ทราบต่อไป และขอความกรุณางดหรีดเคแรวศพ”

หากท่านใดมีประสงค์จะร่วมทำบุญ ขอความกรุณาบริจาคให้แก่โรงพยาบาล
บุรีรัมย์ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วย **ธนาคารกรุงไทย สาขาบุรีรัมย์ เลขที่บัญชี
308-0-70047-3 ชื่อบัญชี เงินบริจาคของโรงพยาบาล**

สำหรับกำหนดการสวดพระอภิธรรม **ชัย ชิดชอบ** ล่าสุดแจ้งหมาย
เบื้องต้นว่า เวลา 15.30 น. วันที่ 25 มกราคม เปิดให้ประชาชนรดน้ำศพ



16.30 น. พิธีหลวงอาบน้ำศพ และสวดพระอภิธรรม โดยกำหนดสวดพระ
อภิธรรม เวลา 19.00 น. จากวันที่ 26-31 มกราคม วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563
“พระราชทานเพลิง”



●...ตั้งแต่สำนักงาน กสทช.ปักหมุดจุดยุทธศาสตร์ผลักดันประเทศไทยใช้
เทคโนโลยีคลื่น 5จี เป็นแห่งแรกในอาเซียน เกิดกระแสตอบรับทั้งในประเทศ
และนานาชาติอย่างกว้างขวาง ล่าสุด **แซธ โมลตัน** ส.ส.พรรคเดโมแครต
จากรัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา, **จิม แบนกส์** ส.ส.พรรครีพับลิกัน รัฐ
อินเดียนา และ **รอน เอสทิสส์** ส.ส.พรรครีพับลิกัน รัฐแคนซัส ติดต่อกันมา
ยังกระทรวงการต่างประเทศขอหารือกับ **ฐากร ตัณฑสิทธิ์** เลขาธิการ กสทช.

ทันทีที่ได้รับแจ้ง “**ฐากร**” พลิกเพิ่มดูประวัติ 3 ส.ส.แต่ละคนไม่ธรรมดา
“**โมลตัน**” เคยเป็นนักวิโชนิมาก่อน ผ่านสงครามอิรัก เมื่อปีที่แล้วเคย
ประกาศลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของพรรคเดโมแครตและถอนตัวในเวลา
ต่อมา “**โมลตัน**” ยังเป็นกรรมาธิการด้านการทหาร สมาชิกวุฒิสภาสหรัฐฯอีกด้วย

ส่วน 2 ส.ส.พรรครีพับลิกันนั้นก็ประวัติโช้ยอย “**แบงก์ส**” เป็นกรรมาธิการ
ด้านการทหาร สมาชิกวุฒิสภา เคยทำงานด้านการก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์
มาก่อน

มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/สังคม

วันที่: อาทิตย์ 26 มกราคม 2563

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15295

Col.Inch: 80.39

Ad Value: 124,604.50

หน้า: 4(บน)

PRValue (x3): 373,813.50

คลิป: สีสี่

คอลัมน์: เรียงคนมาเป็นชาวสเปเซียล

สำหรับ “เอสทีเอส” เป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกด้านการปฏิรูปภาษี ปฏิรูปกฎหมายการเข้าเมืองและกฎหมายประกันสุขภาพ ขณะนี้เป็นกรมการการค้าด้านภาษี การค้าที่เป็นธรรม และการเข้าถึงบริการทางการแพทย์

จากนั้นได้สั่งเจ้าหน้าที่เตรียมข้อมูล เน้นเป้าหมายการจัดประมาณ 5จี ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ รวมถึงแผนการวางโครงสร้างพื้นฐานรองรับเทคโนโลยีล้ำสุดของโลก ...ฝ่ายสมาชิกองค์กรจากสหรัฐ ร้องขอให้ฝ่ายไทยและสหรัฐหันกลับร่วมมือด้านการลงทุนทำธุรกิจเหมือนอย่างในอดีต

หลังจากการหารือ 3 ส.ส. องค์กรกระชับบอก “ฐากร” ว่าได้ข้อมูลกลับไปเพียบ แคมอาหารไทยๆ ที่สำนักงาน กสทช.จัดให้ร่อยล้นอีกต่างหาก

คุณอ้อ

เก็บหุ้นมือถือ ถือไม่ถึงเดือน รับยิลด์สูง2%

บล.กรุงศรีฯ แนะนำเก็บหุ้นกลุ่มมือถือ DTAC ADVANC ยิลด์สูง 1.8-2.0% ถือไม่ถึงเดือน หลังราคาหุ้นถูกลดปรับลงจากความกังวลแข่งประมูลคลื่น 5 ดีเอ็นรายจ่ายพุ่ง มองไม่น่ากังวลเหตุยังมีคลื่น 3500 MHz รอประมูลปลายปี

บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) กรุงศรีอยุธยา (KSS) ระบุว่าในช่วงเข้าสู่การประกาศจ่ายเงินปันผล “หุ้นกลุ่มมือถือ” เป็นกลุ่มที่ให้ผลตอบแทนที่สูง หลังจากราคาปรับตัวลงเกินพื้นฐานจากความกังวลว่าการประมูลคลื่น 5 ดีเอ็นวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 จะสู้ราคาหุ้นรุนแรงจนอาจทำให้ค่าใช้จ่ายออกมาสูง และกังวลว่าบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (บมจ.) หรือ TOT และ บมจ. กสท โทรคมนาคม หรือ CAT จะเข้าไปประมูลด้วย

ต่อหน้า 18

ป่าวต่อ **เก็บหุ้นมือถือ**

อย่างไรก็ดี KSS ไม่ได้กังวล เพราะมองว่าคลื่น 2600 MHz ที่นำมาประมูล ไม่ใช่คลื่นความถี่เดียวกับโอเปอเรเตอร์อยากได้ ยังมีคลื่น 3500 MHz ภายใต้การดูแลของไทยคม 5 ที่จะหมดสัญญาสัมปทานในเดือนกันยายน 2564 ซึ่งโดยปกติต้องนำมาประมูลก่อน อย่างช้าที่สุดอาจเห็นการประมูลคลื่น 3500 MHz ภายในปลายปีนี้

“ในมุมมองเรา ไม่ได้คิดว่าโอเปอเรเตอร์จะแข่งขันกันรุนแรงเพื่อให้ได้คลื่น 2600 MHz จนทำให้ค่าใช้จ่ายสูงขึ้น เพราะยังมีคลื่น 3500 MHz รออยู่ และไม่ได้คิดว่า CAT กับ TOT จะเข้ามาแข่งกับโอเปอเรเตอร์เจ้าหลัก แต่น่าจะเอาคลื่น 700 MHz ที่กสทช.จะนำมาประมูลมากกว่า หรือต่อให้เข้ามาจริง ฐานเงินก็สู้โอเปอเรเตอร์เจ้าหลักไม่ได้” บล.กรุงศรีฯ ระบุ ขณะที่บมจ.โทเทิล แอ็ดเจ็ส คอมมูนิเคชั่น หรือ DTAC ที่มีข่าวลือออกมาก่อนหน้านี้ว่าอาจไม่เข้าร่วมประมูลใบอนุญาต 5 ดีเอ็นหลังจากที่ซีอีโอ “นางอเล็กซานดรา ไรซ์” ลาออก แต่บริษัทมองว่าผู้ประกอบการทั้ง 3 รายหลักจะเข้าร่วมประมูลใบอนุญาต 5 ดีเอ็นในวันที่ 16 กุมภาพันธ์นี้ โดยใช้สมมติฐานในกรณีฐานดังนี้ (1) ผู้ประกอบการแต่ละรายจะประมูลให้ได้ใบอนุญาตคลื่น 2600 MHz (หรือ 2x60 MHz) รายละ 6 ใบ ซึ่งจะเพียงพอสำหรับให้บริการ 5G (2) ไม่มีผู้เล่นใหม่เข้ามาแข่ง และใบอนุญาตแต่ละใบจะมีราคา 10% สูงกว่า reserve price หรือ 1.2289 หมื่นล้านบาท และ (3) ค่า amortization จะอยู่ที่ปีละ 819 ล้านบาท โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2020

บริษัทประเมินกำไรธุรกิจหลักรวมของกลุ่มมือถือในไตรมาส 4/2562 คาดจะเพิ่มขึ้น 58% YoY แต่ลดลง 3.3% QoQ เป็น 9.7 พันล้านบาทในไตรมาส 4/2562 คาดกำไรของบมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส หรือ ADVANC และ DTAC จะลดลง 8-9% QoQ

ในขณะที่คาดว่าบมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น หรือ TRUE จะพลิกมามีกำไร 50 ล้านบาทในไตรมาส 4/2562 จากที่ขาดทุน 445 ล้านบาทในไตรมาส 3/2562

ราคาหุ้นกลุ่มมือถือที่ปรับลงมามากเกินจริง เมื่อเทียบกับเงินปันผลที่จ่าย ทำให้อัตราเงินปันผลตอบแทน (Yield) ของกลุ่มนี้อยู่ที่ 4-5% ของราคาหุ้นในขณะนี้

“หุ้น ADVANC คาดจะจ่ายเงินปันผลหุ้นละเกือบ 4 บาท เมื่อเทียบราคาปัจจุบัน อัตราผลตอบแทน (Yield) ประเมินขั้นต่ำจะอยู่ที่ 1.8% ในระยะเวลาถือไม่เกินเดือน (ขั้นต่ำ 3.6% ต่อปี สำหรับการจ่าย 2 งวด) โดยนับวันประกาศงบวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ก่อนขึ้นเครื่องหมาย XD และกำหนดวันจ่ายปันผล หลังจากขึ้น XD อีก 2 สัปดาห์ นอกจากนี้มีโอกาที่ ADVANC จะจ่ายเงินปันผลได้มากกว่า 4 บาท (ปันผลจ่ายไม่ต่ำกว่า 70% ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม) ขณะที่ DTAC คาดจ่ายปันผลหุ้นละ 1.35 บาท Yield 2% ในระยะการถือไม่ถึงครึ่งเดือนเช่นกัน (4% ต่อปีจ่าย 2 งวด)”

บล.กรุงศรีฯ แนะนำให้ซื้อสะสม ADVANC (ราคาเป้าหมาย 257 บาท) DTAC (ราคาเป้าหมาย 67 บาท) และ INTUCH (ราคาเป้าหมาย 81 บาท) โดย TOP PICK ดงแนะนำให้ซื้อ DTAC โดยมองว่าราคาหุ้นที่ปรับลดลงมาเป็นโอกาสให้เข้าซื้อ ■